

Số: /TB- DHL

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức tập huấn ứng dụng AI trong công việc và học tập)

Đánh giá về tầm quan trọng và hiệu quả của AI trong công tác quản lý điều hành, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập trong kỷ nguyên số, Nhà trường đã phát triển quan hệ hợp tác với Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) trong nghiên cứu việc ứng dụng AI. Tháng 6/2024, trong khuôn khổ thỏa thuận, VBA đã hỗ trợ Trường tổ chức 02 chương trình tập huấn về AI. Để tiếp nối hợp tác, Nhà trường tiếp tục phối hợp với VBA tổ chức tập huấn về AI lần thứ ba chuyên sâu hơn với chủ đề:

“Ứng dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm tại Trường ĐH Luật TP.HCM”.

Thời gian: Từ 09h00 - 11h30 Thứ 2 ngày 28/4/2025

Địa điểm: Hội trường A1001 tầng 10,

Trường ĐH Luật TP.HCM, tại Nguyễn Tất Thành

Thành phần: *Tập thể lãnh đạo Trường; lãnh đạo chủ chốt các đơn vị từ Trường Bộ môn trở lên; Ban VSTBPN & BDG; đại diện giảng viên, chuyên viên, sinh viên của Trường được Khoa và các đơn vị cử theo Thông báo triệu tập.*

Bên cạnh việc tổ chức tập huấn trực tiếp tại Hội trường, Nhà trường đã tiếp nhận khóa học online do VBA đào tạo online về AI với 100+ bài bổ ích từ cơ bản đến chuyên sâu về AI ứng dụng trong quản lý điều hành, giảng dạy, nghiên cứu, học tập dành cho Tập thể lãnh đạo Trường; đại diện lãnh đạo các Khoa; các đơn vị khác thuộc/trực thuộc Trường và sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất của Khoa năm học 2024- 2025.

Để chương trình tập huấn diễn ra hiệu quả, đề nghị các Khoa và các đơn vị khác thuộc/trực thuộc Trường gửi danh sách cử tham gia như sau:

1/ Đối với chương trình trực tiếp sáng 28/4/2025: mỗi Khoa gửi danh sách gồm Trưởng, Phó Khoa, các Trưởng bộ môn thuộc Khoa, 05 giảng viên, 05 sinh viên có thành tích trong học tập và phục vụ cộng đồng năm 2024-2025; mỗi đơn vị khác thuộc/trực thuộc Trường gửi danh sách gồm Trưởng và Phó đơn vị, 02-05 chuyên viên tham dự.

2/ Đối với chương trình online sẽ có quyền lợi học 100+ bài giảng về AI và nhân chứng chỉ của Hiệp hội Blockchain Việt Nam: mỗi Khoa gửi danh sách cử 01 nữ lãnh đạo của Khoa & 02 sinh viên nữ có thành tích học tập xuất sắc nhất trong năm học 2024- 2025; mỗi đơn vị khác thuộc/trực thuộc Trường cử 01 nữ lãnh đạo tham gia.

**** Để chương trình thành công và hiệu quả, đề nghị các Khoa và các đơn vị, tổ chức khác thuộc/trực thuộc Trường gửi danh sách tham dự theo thông tin tại (1) & (2) tới Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới thông qua Cô Ánh Minh (ttaminh@hcmulaw.edu.vn) trước 10h00 Thứ 4 ngày 24/3/2025.*

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban VSTPN &BDG

HIỆU TRƯỞNG

Lê Trường Sơn